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กรรมาธิการผู้มาประชุม  ๖๑  คน 

กรรมาธิการผู้ไม่มาประชุม  ๑๑  คน (ลาการประชุม) 
  

เมื่อกรรมาธิการมาครบองค์ประชุม นายวราเทพ รัตนากร รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สอง 
ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้เชิญผู้แทนจากรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นที่ ไม่ได้ รับเงินอุดหนุน
งบประมาณ เข้าช้ีแจงรายละเอียดการขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ต่อที่ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งสรุปผลการประชุมได้ ดังนี้   

เรื่องท่ีพิจารณา 

๑. พิจารณารัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอ่ืนท่ีไม่ได้รับเงินอุดหนุนงบประมาณ 
๑. องค์การตลาด 
๒. ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 
๓. องค์การเภสัชกรรม 
๔. บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) 
๕. บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด (มหาชน) 
๖. ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์  

และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) 

๒. ลงมติร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รายมาตรา 
๓. รับรองบันทึกการประชุมของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
๔. พิจารณารายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
 
ผลการพิจารณา 

๑. พิจารณารัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอ่ืนท่ีไม่ได้รับเงินอุดหนุนงบประมาณ 
องค์การตลาด  

สรุปประเด็นการพิจารณาขององค์การตลาดในประเด็นต่าง ๆ ดังน้ี  
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 

- การท างานและภารกิจระหว่างองค์การตลาดกับองค์การตลาดเพื่อการเกษตร มีความ
แตกต่างกันอย่างไร และการมีสององค์กรดังกล่าวมีข้อดีและข้อเสียอย่างไร  
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- องค์การตลาด ปัจจุบันมีพื้นที่ท าเป็นตลาดที่ อ าเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี ซึ่งตั้งอยู่บน
พื้นที่การค้าขายและพื้นเศรษฐกิจของจังหวัด จึงขอสอบแนวทางการพัฒนาพื้นที่ดังกล่าว 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- ความแตกต่างระหว่างองค์การตลาดและองค์การตลาดเพื่อการเกษตร มีความแตกต่างกัน

ในแง่ขององค์กร กล่าวคือ องค์การตลาด สังกัดกระทรวงมหาดไทย ส่วนองค์การตลาดเพื่อการเกษตร สังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แต่มีภารกิจคล้ายกัน คือ การส่งเสริมเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก อย่างไร
ก็ตาม แม้ทั้งสองหน่วยงานจะมีลักษณะของภารกิจใกล้เคียงกัน แต่ได้ท างานประสานงานเพื่อช่วยให้เหลือ 
ให้เกษตรกรและประชาชนมีโอกาสขายสินค้าเพื่อสร้างรายได้  

- กรณีอ าเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี องค์การตลาดได้เชิญชวนให้ผู้ประกอบการเข้ามาใช้
พื้นที่ขององค์การตลาดเพื่อขายสินค้าให้เป็นระเบียบ แต่สาเหตุที่ยังไม่ได้รับความนิยมมากนัก เนื่องจาก
ประชาชนในพื้นที่มีพฤติกรรมที่บริโภคสินค้าอุปโภคบริโภคผ่านรูปแบบของตลาดนัด ดังนั้น องค์การตลาด  
จะปรับแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของประชาชนต่อไป  

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- องค์การตลาด ควรให้ความส าคัญกับการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ เพื่อสร้างช่อง

ทางการขายสินค้าให้กับประชาชน ภายหลังรูปแบบการซื้อขายสินค้าในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปที่ไม่ได้
เน้นการเดินซื้อขายเหมือนในอดีต  
 

ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 

สรุปประเด็นการพิจารณาของส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลในประเด็นต่าง ๆ ดังน้ี  
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 

- ปัจจุบันส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลลดจ านวนการพิมพ์สลาก เนื่องจาก ได้ขายสลาก 
สว่นหนึ่งผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งมีผลกระทบต่อการประกอบอาชีพผู้ค้าสลากแบบใบ ขอสอบถามว่าส านักงาน
สลากกินแบ่งรัฐบาลจะมีมาตรการให้ความช่วยเหลือกับผู้ประกอบการกลุ่มนี้อย่างไร 

- กรณีคณะกรรมาธิการสามัญของสภาผู้แทนราษฎร ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ค้าสลากราย
ย่อยว่าไม่ได้รับการจัดสรรสลากกินแบ่งอย่างไม่เป็นธรรม จึงขอสอบถามว่าส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะมี
แนวทางแก้ไขปัญหาการผูกขาดสลากกินแบ่งรัฐบาลของนายทุนอย่างไร  

- ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล มีการจัดสรรงบประมาณส าหรับการท าโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ สูงกว่างบประมาณส าหรับการท ากิจกรรมเพื่อสังคม (Corporate Social Responsibility) 
จึงขอสอบถามว่ามีความจ าเป็นประการใด ที่ต้องมีงบประมาณเพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์ เนื่องจาก
ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่ได้ประกอบธุรกิจแข่งขันกับเอกชน 

- ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีรายได้จ านวนมาก ท า ให้ที่ผ่านมา 
มฝี่ายการเมืองมีความต้องการใหส้ านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล น ารายได้และก าไรส่วนหนึ่งมาท ากิจกรรมเพื่อ
สังคมในพื้นที่ที่เป็นเป้าหมายทางการเมือง ขอสอบถามว่าส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลมีแนวทางการใช้เงิน
ดังกล่าวอย่างไร 
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หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- กรณีการใช้เงินส าหรบัการท าโฆษณาประชาสัมพนัธ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดี

ของส านักงานสลากกินแบง่รฐับาลเปน็หลกั โดยไม่ได้มุ่งเน้นการขายสินค้าแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม รายได้ของ
ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ได้จากการจ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล จะจัดสรรเพื่อด าเนินกิจการด้านสา
ธารณกุศลเป็นหลัก 

- กรณีการแก้ไขปัญหาการจ าหน่ายสลากเกินราคา ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล  
ได้ด าเนินการภายใต้อ านาจตามที่กฎหมายก าหนดอย่างเข้มงวด กล่าวคือ ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล  
ไม่มีอ านาจจับกุมผู้กระท าความผิด การท างานจึงเน้นการเก็บข้อมูลและการส ารวจพื้ นที่ เมื่อได้ข้อมูล 
ของผู้ประกอบการที่กระท าความผิดแล้ว ต้องประสานงานกับต ารวจเพื่อด าเนินการจับกุมต่อไป 

- กรณีส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล  ตรวจสอบพบผู้จ าหน่ายสลากที่ ได้รับ โควตา 
จากส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลท าผิดเงื่อนไขหลายรายและได้ด าเนินการยึดโควตาคืนเป็นระยะ โดยผู้ใด 
ที่ถูกยึดโควตาจ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลคืนแล้ว จะไม่ได้รับการพิจารณาจัดสรรโควตาจ าหน่ายสลากกิน
แบ่งรัฐบาลอีก เว้นแต่ ผู้ประกอบการรายนั้นจะได้รับการยกเว้นให้ได้รับคืนโควตาเป็นรายกรณีและตามความ
จ าเป็นต่อไป  

- กรณีที่มีแพลตฟอร์มเอกชนจ าหน่ายสลากออนไลน์และเรียกเก็บค่าบริการจากผู้ซื้อนั้น  
ถือว่าเป็นการกระท าที่ผิดกฎหมาย ซึ่งที่ผ่านมาส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ท างานร่วมกับต ารวจ 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อขออ านาจศาลให้สั่งปิดแพลตฟอร์มออนไลน์ดังกล่าวเป็นระยะ 

- การจัดสรรโควตาสลากกินแบ่งรัฐบาล และการน าเงินของส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 
ไปใช้ในกิจการตามวัตถุประสงค์นั้น ทุกข้ันตอนต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารส านักงานสลาก
กินแบ่งรัฐบาล อีกทั้ง ยังต้องถูกตรวจสอบจากส านักงานการตรวจแผ่นดินทุกปี จึงไม่มีทางเป็นไปได้ 
ที่ฝ่ายการเมืองจะเข้ามาแทรกแซงการท างานของส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 

- การแก้ไขปัญหาการจ าหน่ายสลากเกินราคา ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลมีมาตรการ
หลายประการ เช่น การให้ผู้ซื้อรายงานผ่านระบบออนไลน์ การจ าหน่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง การออก
ใบอนุญาตส าหรับผู้ค้าสลากจริง การสร้างจุดจ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ๘๐ บาท จ านวน ๑,๐๐๐ จุด  
ทั่วประเทศ 

- กรณีที่ผู้จ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลแบบใบ ได้รับผลกระทบจากการจ าหน่ายสลากกิน
แบ่งรัฐบาลผ่านระบบออนไลน์ ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลมีแนวทางการช่วยเหลือหลายประการ เช่น  
การเปิดโอกาสให้ผู้จ าหน่ายที่ข้ึนทะเบียนกับส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล สามารถน าสลากมาฝากขาย 
ผ่านระบบออนไลน์ของส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ พร้อมกับจะเปิดโครงการอบรมเพิ่มทักษะในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศต่อไป   

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล  เป็นองค์กรที่มีภาพลักษณ์ที่ไม่ดีในสายตาประชาชน 

เนื่องจาก ถูกกล่าวหามาตลอดว่ากระบวนการจัดสรรสลากกินแบ่งให้ผู้ประกอบการไม่มีความเป็นธรรม และ
อยู่ภายใต้อิทธิพลของคนบางกลุ่ม ดังนั้น คณะกรรมการบริหารส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ต้องหา
มาตรการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและความเช่ือมั่นด้านความโปร่งใสให้กับประชาชน  

- ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ควรมีมาตรการแก้ไขการขายสลากกนิแบ่งรฐับาลแบบจัดชุด
เนื่องจาก เป็นต้นเหตุของการสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคา  
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- การจัดสรรสัดส่วนการจ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลของส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล  
ต้องมีความโปร่งใสและเกิดความเป็นธรรม แม้ปัจจุบันจะขายสลากกินแบ่งรัฐบาลผ่านระบบออนไลน์ แต่อีก
ด้านหนึ่งควรมีมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ไม่มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีด้วย 

- ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ควรด าเนินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณให้มากที่สุด เพื่อสร้าง
ความโปร่งใสและภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร และต้องมีความกล้าหาญในการแก้ไขปัญหาทั้งระบบ โดยมีความ
จ าเป็นที่ต้องท างานประสานงานกับรัฐบาล เพื่อให้ปัญหาเชิงโครงสร้างได้รับการแก้ไข เนื่องจาก ศักยภาพที่มี
ของส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่อาจแก้ไขปัญหาได้เพียงล าพัง 

รายการขอเอกสารเพ่ิมเติม 
- นายกัญจน์พงศ์  จงสุทธนามณี  กรรมาธิการ ขอให้ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล  

ส่งเอกสารรายละเอียดการใช้งบประมาณส าหรับการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมเพื่อสังคม 
(Corporate Social Responsibility) และประเภทสื่อที่ใช้ส าหรับการด าเนินการดังกล่าว ย้อนหลังเป็น 
เวลา ๓ ปี  

- นายสมชัย  ศรีสุทธิยากร รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่ยี่สิบสี่ ขอให้ส านักงาน 
สลากกินแบ่งรัฐบาล ส่งเอกสารตามรายการ ดังนี้ 

๑. รายละเอียดสัดส่วนโควตาสลากกินแบ่งรัฐบาลที่สมาคม มูลนิธิ และผู้ว่าราชการจังหวัด 
ได้รับเพื่อการจัดสรรให้กับผู้ประกอบการ 
  ๒. รายได้ รายรับ การใช้จ่ายเงิน ของมูลนิธิส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พร้อมกับให้ระบุ
ว่ามูลนิธิใช้เงินเพื่อการใดบ้าง  

- พันต ารวจเอก ทวี  สอดส่อง รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่ยี่สิบสาม ขอให้ส านักงาน
สลากกินแบ่งรัฐบาล ส่งเอกสารระบุการจัดสรรโควตา จ านวน และการจ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลของ  
ผู้ว่าราชการจังหวัด 

- นางสาวผ่องศรี  ธาราภูมิ เลขานุการคณะกรรมาธิการ คนที่สี่ ขอให้ส านักงานสลากกินแบ่ง
รัฐบาล ส่งเอกสารระบกุารจดัสรรโควตา จ านวน และการจ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลของผู้ว่าราชการจังหวัด 

 
องค์การเภสัชกรรม  

สรุปประเด็นการพิจารณาขององค์การเภสัชกรรมในประเด็นต่าง ๆ ดังน้ี  
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 

- ปัจจุบันโรคโควิด ๒๐๑๙ กลายเป็นโรคประจ าถ่ินแล้ว แต่เหตุใดถึงยังไม่มีการเปิดโอกาสให้
ร้านยาเอกชนจ าหน่ายยาโมลนูพิราเวียร์หรือยาฟาวิพิราเวียร์ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึง 
ยารักษาโรคได้ในราคาที่เป็นธรรม และจะวิธีการบริหารจัดการยาดังกล่าวไม่ให้เกิดความขาดแคลนอย่างไร 

- องค์การเภสัชกรรม มีแนวทางพัฒนาพืชสมุนไพรไทยให้ได้มาตรฐานสากลและเป็นที่รู้จั ก
ของต่างประเทศเพิ่มข้ึนอย่างไร 

- ในฐานะที่เป็นองค์กรทางแพทย์มีความคิดเห็นต่อการแก้ไขกฎหมายให้พืชกัญชาไม่เป็นยา
เสพติดให้โทษตามกฎหมาย 

- นอกจากโรคโควิด ๒๐๑๙ เป็นโรคระบาดที่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยแล้ว ปัจจุบันได้
เกิดการแพร่ระบาดของโรคฝีดาษลิงในประเทศด้วย องค์การเภสัชกรรมมีกระบวนการเตรียมวัคซีนเพื่อฉีด
ให้กับประชาชนอย่างไร 
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หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- องค์การเภสัชกรรม มีกระบวนการน าเข้ายาโมลนูพิราเวียร์และยาฟาวิพิราเวียร์ต่อเนื่อง 

โดยคาดว่าในช่วงนี้จะสามารถทยอยน าเข้ามาในประเทศไทยได้ประมาณ ๒๐ ล้านเม็ด ซึ่งเป็นการยืนยัน 
ให้เห็นว่าประเทศไทยจะไม่เกิดสถานการณ์ขาดแคลนยาดังกล่าว ส่วนกรณีที่เสนอให้เอกชนเข้ามาจ าหน่ายยา
ทั้งสองชนิด องค์การเภสัชกรรมต้องหารือกับส านักงานอัยการสูงสุดว่าสามารถด าเนินการได้ตามกฎหมาย
หรือไม่ต่อไป 

- แนวทางการพัฒนาสมุนไพร เป็นอีกโครงการหนึ่งที่องค์การเภสัชกรรมให้ความส าคัญ  
โดยปัจจุบันได้เข้าไปพัฒนาพื้นที่ จ านวน ๕๐๐ ไร่ อ าเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก เพื่อปลูกขมิ้นชันภายใต้กระบวนการผลิตที่ได้รับมาตรฐานสากล เพื่อส่งให้กับต่างประเทศ   

- วัคซีนป้องกันและรักษาโรคฝดีาษลิง องค์การเภสัชกรรมก าลังหาวัคซีนจากแหล่งผลิตหลาย
แห่ง ส่วนวัคซีนโรคฝีดาษในประเทศไทยที่มีอยู่ในปัจจุบันน้ัน เป็นการผลิตวัคซีนภายใต้เทคโนโลยีเก่า ในอดีต 
การจะน าวัคซีนดังกล่าวมาใช้ในปัจจุบัน จ าเป็นต้องมีการทดลองและวิจัยในมนุษย์ร่วมกับส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาต่อไป   

- กรณีการใช้พืชกัญชาตามกฎหมายที่แก้ไขในปัจจุบัน องค์การเภสัชกรรมถือว่าพืชกัญชา
เปรียบเหมือนกับเหรียญสองด้านที่มีทั้งประโยชน์และโทษ ดังนั้น สนับสนุนเฉพาะการใช้พืชกัญชาเพื่อ
ประโยชน์ทางแพทย์เท่านั้น และไม่เห็นด้วยกับการใช้กัญชาเพื่อการสันทนาการแต่ประการใด 

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- ร้านขายยาองค์การเภสัชกรรม มีจ านวนไม่มากและไม่ครอบคลุมประชาชนอีกหลายพื้นที่ 

ดังนั้น องค์การเภสัชกรรม ควรเร่งการลงทุนเพื่อขยายร้านขายยาให้ครอบคลุมมากข้ึน เพื่อเพิ่มโอกาสการ
เข้าถึงยาของประชาชนในราคาที่เป็นธรรม 

- หน้ากากอนามัยถือเป็นสินค้าประเภทหนึ่งที่ประชาชนมีความต้องการจ านวนมาก 
โดยเฉพาะหน้ากากอนามัยที่ผลิตและจ าหน่ายโดยองค์การเภสัชกรรม  ดังนั้น องค์การเภสัชกรรม ควรเพิ่ม
ก าลังผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในราคาที่ไม่สูงเกินไป  

- องค์การเภสัชกรรม ควรมีแนวทางการบริหารจัดการยาฟาวิพิราเวียร์และยาโมลนูพิราเวียร์ 
ไม่ให้เกิดภาวะขาดแคลน เนื่องจาก โรคโควิด ๒๐๑๙ ยังคงระบาดเป็นการทั่วไป เช่นเดียวกับการบริหาร
ปริมาณวัคซีน ๒๐๑๙ ที่ต้องด าเนินการให้เกิดความสมดุลเพื่อไม่ให้วัคซีนหมดอายุหรือขาดแคลน 

รายการขอเอกสารเพ่ิมเติม 
- พันต ารวจเอก ทวี  สอดส่อง รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่ยี่สิบสาม ขอให้องค์การ

เภสัชกรรม ส่งเอกสารตามรายการ ดังนี ้
๑. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขพระราชบัญญัติองค์การเภสัชกรรม ซึ่งอยู่ในระหว่างการรับฟัง

ความคิดเห็น พร้อมกับระบุถึงปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายที่สาเหตุให้ต้องมีการแก้ไขกฎหมาย  
  ๒. ข้อมูลบริษัท ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่น าเข้าและจ าหน่ายวัคซีนซิโนแวคให้กับประเทศไทย 
พร้อมกับเหตุผลถึงความจ าเป็นที่ต้องใช้วัคซีนดังกล่าว 

- นายสงวน  พงษ์มณี รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่ยี่สิบสอง ขอให้องค์การเภสัชกรรม 
ส่งเอกสารสรุปข้อกฎหมายที่เป็นปัญหาและอุปสรรคในการท างานขององค์การเภสัชกรรม 
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บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) 
บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด (มหาชน) 
ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

(กสทช.) 

สรุปประเด็นการพิจารณาของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) บริษัท โทรคมนาคม
แห่งชาติ จ ากัด (มหาชน) และส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในประเด็นต่าง ๆ ดังน้ี  

ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 
 - ขอทราบแนวทางและแผนงานการน าสายสื่อสารลงใต้ดินในพื้นที่กรุ งเทพมหานครและ

พื้นที่ต่างจังหวัดบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรุงเทพมหานคร กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมและ ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ 

- ขอทราบแนวทางการควบรวมระหว่างบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคช่ัน 
จ ากัด หรือ TRUE และบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด หรือ DTAC ว่ามีผลดีและผลเสียของการควบรวมและ
อ านาจในการพิจารณาควบรวมเป็นหน้าที่ของใคร 

- ขอทราบรายละเอียดและระยะเวลาพิจารณา ความคืบหน้าการควบรวมระหว่างบริษัท 
แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) กับบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ หรือ ทรีบรอดแบนด์  

- ขอทราบแนวทางการเปิดเผยรายงานการประชุมของคณะอนุกรรมการ ทั้ง ๔ คณะ  
ต่อสาธารณชน  

- ขอทราบความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยาชดใช้เงินของคลื่น ๒๖๐๐ MGH ร่วมกับบริษัท 
MCOT จ ากัด (มหาชน) จ านวน ๓,๒๓๕ ล้านบาท ตามค าพิพากษา และคดีที่เกี่ยวข้องกับคลื่นดังกล่าว  

- ขอทราบความคืบหน้าการให้บริการคลื่นความถ่ี ๕ G คลอบคลุมพื้นที่สามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้หรือไม่  

- ขอทราบแนวทางและหลกัเกณฑ์รับการถ่ายโอนสนามบนิสังกัดกรมท่าอากาศยาน ไปสังกัด
การท่าอากาศยานไทย มีสภาพปัญหาและอุปสรรคการด าเนินการดังกล่าวและแนวทางการพัฒนาในอนาคต
อย่างไร 

- ขอทราบสัดส่วนการแบ่งค่าการตลาดบรอดแบนด์ ของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด 
(มหาชน) หรือ NT ในธุรกิจสื่อสารโครงสร้างพื้นฐานที่มี ศักยภาพสาย Fiber Optic สามารถเปิดให้
ผู้ประกอบการรายอื่นเช่า  

- ขอทราบแผนงานยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ทางธุรกิจของของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด 
โดยเฉพาะการเก็บข้อมูลในระบบคลาว์ดภาครัฐ และระบบ Security ที่มีศักยภาพมากกว่าคู่แข่ง และแผนงาน
การพัฒนาในอนาคต  

- ขอทราบอันดับของสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิในปัจจุบัน และแผนการพัฒนาสนามบิน
ให้มีอันดับที่สูงข้ึน รัฐบาลควรสนับสนุนเพื่อพัฒนาขีดความสามารถด้านการแข่งขัน 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
 - กรณีการน าสายสื่อสารลงใต้ดินในพื้นที่กรุงเทพมหานครส านักงานคณะกรรมการกิจการ

กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น
กรุงเทพมหานคร กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ผู้ประกอบการ และการไฟฟ้านครหลวง เพื่อวาง
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แผนการจัดระเบียบสารสื่อสารแบ่งหน้าที่ดังนี้ ด าเนินการรื้อสายสื่อสารเก่าและน าไปท าลาย โดยส านักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  ส่วนการไฟฟ้า 
นครหลวงด าเนินการน าสายไฟฟ้าลงใต้ดิน ภายใต้งบประมาณ จ านวน ๗๐๐ ล้านบาท กรณีการน าสายสื่อสาร
ลงใต้ดินในพื้นที่ต่างจังหวัดร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกับผู้ว่าราชการจังหวัดด าเนินการช้ีจุด เพื่อด าเนินการ 
หรือพบเห็นสายไฟฟ้าไม่เป็นระเบียบด าเนินการแจ้งมาที่สายด่วน ๑๒๐๐ 

   - กรณีการติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตชุมชนได้รับการแบ่งภารกิจจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม จ านวน ๗๔,๐๐๐ กว่าหมู่บ้าน ส่วนการติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตสาธารณะของส านักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรียกว่า ยูโซ่เน็ต รับมา
ด าเนินการ จ านวน ๒๐,๐๐๐ กว่าหมู่บ้าน ด าเนินการแบ่งออกเป็น ๕ ปี ปีที่ ๒ ถึง ปีที่ ๕ ดูแลเรื่องค่าเช่า 

 - ปีผ่านมาโรงเรียนหรือสถานศึกษาได้รับผลกระทบปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ไม่สามารถสอนหนังสือได้จึงต้องเรียนผ่านระบบออนไลน์ กสทช. จึงได้ด าเนินการ
สนับสนุนซิมอินเตอร์เน็ตหรือเพิ่มความเร็วอินเตอร์เน็ตในราคาพิเศษและจุดไวไฟล์  

 - กรณีหมายเลขของคลื่น ๔ หลัก ส าหรับต่างจังหวัดใช้ในวิทยุสื่อสาร เช่น มูลนิธิมีความ
สะดวกในการบริการง่ายต่อการจดจ า หรือหากเป็นพื้นที่กรุงเทพมหานครสามารถขอหมายเลขคลื่นความถ่ี
เฉพาะได ้ 

- กรณีมิจฉาชีพหลอกลวงประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ ผ่านแอพพลิเคช่ัน SMS ไลน์ เฟซบุ๊ก 
หรือโทรศัพท์ผ่าน Call Center ด าเนินการในพื้นที่ประเทศเพื่อนบ้าน โดยใช้คลื่นสัญญาของประเทศไทย 
หรือโทรศัพท์กับเข้ามา ที่เป็นการใช้ซิมส าหรับโทรได้ จ านวน ๕๐๐ ครั้ง เมื่อครบแล้วก็เปลี่ยนซิมใหม่ ซึ่ง
หน่วยงานได้ด าเนินการดักจับผู้กระท าผิดในช่วงเปลี่ยนซิม และไม่ได้มีข้อจ ากัด ๑ คน ต่อ ๕ เบอร์ ดังนั้น  
๑ คน สามารถมีเบอร์ได้ไม่จ ากัด ส่วนเบอร์ที่ ๖ ต้องด าเนินการจดทะเบียนที่ร้านจ าหน่าย จึงขอความร่วมมือ
ร้านจ าหน่ายต่าง ๆ ส่งข้อมูลและช้ีแจงกับ กสทช. ส่วนเบอร์ที่มิจฉาชีพใช้อินเตอร์เน็ตโทรเข้ามา ข้ึนหมายเลข 
+697 ส่วนเบอร์ที่โทรเข้ามาด้วยมือถือ จะข้ึน หมายเลข +698 และส่งเสริมการรับรู้หมายเลขที่ปรากฏข้ึน 
ยาว ๆ ส่วนใหญ่เป็นหมายเลขมิจฉาชีพใช้ให้กดทิ้ง   

 - กรณีการควบรวมระหว่างบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิ เคช่ัน จ ากัด  
หรือ TRUE และบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัดหรือ  DTAC ใช้ระยะเวลาในการพิจารณาประมาณ ๖๐ วัน  
เสนอเมื่อ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ส่งเรื่องให้กับคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และช้ีแจงเมื่อ
วันที่ ๒๘ พฤษภาคม และวันที่ ๒๓ สิงหาคม การด าเนินการได้มีการก าหนดหลกัเกณฑ์การควบรวมใหเ้ข้มงวด
ข้ึน เช่น คลื่นความถ่ีไม่สามารถรวมกันได้ ต้องแยกออกจากกันตามที่บริษัทเดิมได้รับสัมปทาน และก าลังศึกษา
ข้อมูลเป็นการเอาเปรียบคู่แข่งทางการค้าหรือไม่ และก าหนดมาตรฐานการให้บริการสูงข้ึน 

 - กรณีความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยาชดใช้เงินของคลื่น ๒๖๐๐ MGH ร่วมกับบริษัท 
MCOT จ ากัด (มหาชน) จ านวน ๓,๒๓๕ ล้านบาท ตามค าพิพากษา ด าเนินการจ่าย ๑ งวด และจ่ายตามที่
ผู้ประกอบการช าระให้กับส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ งวดแรก จ านวน ๑๔๖ ล้านบาท และด าเนินการจ่ายงวดที่เหลือในปี ๒๕๖๘ วงเงิน 
ที่เหลือประมาณ ๕๐๐ กว่าล้านบาท ต่องวด อีก ๕ งวด  

 - กรณีกองทุนยูโซ่ (USO - Universal Service Obligation) เช่น โรงพยาบาลศิริราช ขอรับ
การสนับสนุน จ านวน ๒๐๐ ล้านบาท เพื่อด าเนินการ ๙ โมดูล จัดท าโรงพยาบาลที่ทันสมัย  
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 - กรณีวิทยุที่อยู่ในก ากับดูแลของส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ แบ่งออกได้เป็น ๒ ประเภท วิทยุกระแสหลักส าหรับใช้ใน
หน่วยงานภาครัฐ และวิทยุทดลองประกอบกิจการหรือชุมชน ปัจจุบันมีก าลังส่ง ๕๐๐ วัตต์ ส่วนในปี ๒๕๖๘ 
ก าลังส่ง ๑๐๐ EPR ด าเนินการเป็น FM Low Power ต้องด าเนินการประมูล ส่วนการขออนุญาตตามประกาศ
ของ กสทช. โดยมีมาตรฐานทางเทคนิค ๑๐๐ EPR ซึ่งปัจจุบันมีการยื่นขอ FM Low Power จ านวน ๑๖๒ 
คลื่น อยู่ระหว่างการพิจารณา และการใช้งานคลื่นความถี่วิทยุกระจายเสียงก าลังส่งสูง (FM AM) ๔๔๘ คลื่น 
แบ่งออกเป็น สาธารณะ จ านวน ๓๘๐ คลื่น ธุรกิจ ๖๘ คลื่น ส่วนวิทยุก าลังต่ าประมาณ ๓,๑๗๐ สถานี ชุมชน 
๑๖๕ สถานี และสาธารณะ ๖๒๓ สถานี ส่วนธุรกิจ ๓,๑๗๐ สถานี 

- กรณีกองทุนยูโซ่  (USO - Universal Service Obligation) ประกอบด้วย ๕ สัญญา  
ต้องด าเนินการภายใน ๓ ปี วงเงิน ๑,๕๐๐ ล้านบาท ยื่นซอง ๕๐ กว่าราย กรณีการก าหนดคุณสมบัติของผู้ยื่น
ซอง (TOR) ที่ต้องมีความเช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เนื่องจาก เป็นการอบรมทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยมีเป้าหมาย ๕ แสนคน ภายในระยะเวลา ๓ ปี  

 - กรณีการประสานความร่วมมือระหว่างกรมท่าอากาศยานกับการท่าอากาศยานแห่ง
ประเทศไทย และปัจจุบันมีสนามบินนานาชาติ จ านวน ๖ แห่ง ดังนี้ สนามบินเชียงใหม่ สนามบินภูเก็ต 
สนามบินดอนเมือง สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินหาดใหญ่ สนามบินเชียงราย และอนาคตยกระดับสนามบิน
ที่มีศักยภาพ เช่น สนามบินบุรีรัมย์ สนามบินกระบี่ และสนามบินอุดรธานี เป็นสนามบินนานาชาติ  
โดยทรัพย์สินต่าง ๆ เป็นของกรมธนารักษ์เหมือนเดิม และมุ่งเน้นการบริหารจัดการลดการลงทุนภาครัฐและ
เพิ่มประสิทธิภาพของสนามบินนานาชาติ ท าให้มีศักยภาพสามารถแข่งขันกับนานาประเทศ การเดินทาง
สะดวกและค่าบริการไม่สูง ไม่เป็นภารกับประชาชนต่อไป  

 - กรณีการพัฒนาสนามบนิสุวรรณภูมิ ด าเนินการพัฒนาลงทนุก่อสรา้งอาคาร SAT ๑ รองรับ
จ านวนผู้ใช้สนามบินเพิ่มข้ึน และ Run ๓ เพื่อรองรับการข้ึนลงของเครื่องบินเพิ่มขึ้น และเพิ่มสิ่งอ านวยความ
สะดวกให้กับประชาชนด้านต่าง ๆ และการก่อสร้างอาคารรองรับผู้โดยสารฝั่งทิศตะวันออก ส่งผลต่อการจัด
อันดับสนามบินปรับตัวสูงข้ึน  

 - กรณีสัดส่วนการให้บริการด้านโทรศัพท์มือถือ ร้อยละ ๒.๗ แต่ในส่วนบรอดแบนด์  
มีสัดส่วน ร้อยละ ๑๘ ยังคงมีศักยภาพด้านการแข่งขัน เน้นการให้บริการภาครัฐแต่ต้องรักษาฐานลูกค้าเดิม
โดยการเพิ่มประสิทธิภาพและการบริหารภายใต้ข้อจ ากัด ส่งเสริมแผนงานด้านการตลาด แผนธุรกิจด้านราคา
เป็นตัวเลือกให้กับประชาชน ให้มีสัญญานครอบคลุมทุกพื้นที่การให้บริการ 

 - กรณีบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด (มหาชน) หรือ NT หลังการควบรวมกิจการ
ระหว่าง บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) หรือ TOT และ บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) หรือ CAT  
หลังจากการควบรวมยังไม่มีความชัดเจน เนื่องจาก ปัญหาภายใน ส่วนความซ้ าซ้อนของบุคลากรและค่าใช้จ่าย
ด าเนินการ มีแผนงานเพิ่มประสิทธิภาพทรัพยากรที่มีอยู่ โดยมุ่งเน้นการบริหาร ๔ ด้าน ดังนี้ ความปลอดภัย 
การเข้าถึง และการแสวงหาก าไร เพื่อแข่งขันกับเอกชน  

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
 - กรณีส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ

โทรคมนาคมแห่งชาติ ควรเป็นหน่วยงานหลักในการน าสายสื่อสารลงใต้ดินในพื้นที่ต่างจังหวัด 
  - ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม

แห่งชาติ ควรสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมในการให้บริการอินเตอร์เน็ตส าหรับนักเรียน นักศึกษา เพื่อลด
ค่าใช้จ่ายผู้ปกครอง และควรมีอินเตอร์เน็ตสาธารณะครอบคลุมพื้นที่ชุมชน 
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 - ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ ควรมีระยะเวลาการอนุญาตใช้คลื่นความถ่ีวิทยุ มีมาตรฐานการพิจารณา และการบริหารจัดการคลื่น
ความถ่ีไม่ให้เกิดการทับซ้อนของคลื่น  

 - ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ ควรมีข้อก าหนดในสัญญาสัมปทานการให้บริการทางด้านโทรคมนาคมน าสายสือ่สารดังกลา่วลงใต้ดิน 

- ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ ควรมีข้อก าหนดให้ผู้ให้บริการกิจการโทรคมนาคมมีระบบแจ้งเตือนภัย เช่น อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย 
ทาง SMS ให้กับผู้ใช้บริการ 

 - กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่มีแผนงานโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ 
หน่วยงานเกี่ยวกับไฟฟ้า ประปา และสายสื่อสาร ควรบูรณการร่วมกัน เพื่ อไม่ ให้ เกิดการซ้ าซ้อน  
ของงบประมาณ  

รายการขอเอกสารเพ่ิมเติม 
 - นายกัญจน์พงศ์  จงสุทธนามณี กรรมาธิการ ขอเอกสารรายละเอียดกิจการวิทยุ โทรทัศน์ 

กิจการโทรคมนาคม การจัดสรรคลื่นความถ่ี และการให้สัมปทานกับภาคเอกชนหรือหน่วยงานของรัฐ  
ปริมาณคลื่นความถ่ีทั้งหมด และปริมาณที่ได้จัดสรรคงเหลอืจ านวนเท่าใด ของส านักงานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

 - นางสาวผ่องศรี  ธาราภูมิ เลขานุการคณะกรรมาธิการ คนที่สาม ขอเอกสาร ดังนี ้
 ๑. รายละเอียดหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณของกองทุนยูโซ่” (USO - Universal 

Service Obligation) และปัจจุบันสถานะทางการเงินของกองทุน 
 ๒. แนวทางการจัดสรรงบประมาณของกองทุนยู โซ่ ”  (USO - Universal Service 

Obligation) ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ด าเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการน าสายสื่อสารลงใต้ดิน 
 - พันต ารวจเอก ทวี  สอดส่อง รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่ยี่สิบสาม ขอเอกสาร

รายละเอียดการควบรวมระหว่างบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคช่ัน จ ากัดหรือ TRUE และ
บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัดหรือ DTAC  

 - นายวิชาญ  มีนชัยนันท์ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สิบสาม ขอเอกสาร ดังนี้ 
 ๑. ขอทราบแนวทางการปราบปรามมิจฉาชีพที่หลอกลวงประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ  

ผ่านแอพพลิเคช่ัน SMS ไลน์ เฟซบุ๊ก หรือโทรศัพท์ผ่าน Call Center  
 ๒. ขอทราบรายละเอียดการควบรวมระหว่างบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิ

เคช่ัน จ ากัดหรือ TRUE และบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัดหรือ DTAC  
 ๓. รายละเอียดการบริหารจัดการวิทยุชุมชนของส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจาย

เสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
 ๔. ขอทราบแนวทางการพัฒนาสนามบินที่อยู่ในพื้นที่ต่างจังหวัดให้เป็นสนามบินนานาชาติ  

ที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) และคาดการณ์ผลประกอบการในอีก 
๕ ปี ข้างหน้า และแผนการพัฒนาสนามบินอย่างไร 

 - นายบัญญัติ  เจตนจันทร์ โฆษกคณะกรรมาธิการ ขอเอกสาร ดังนี้ 
 ๑. ขอทราบแนวทางการปราบปรามมิจฉาชีพที่หลอกลวงประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ  

ผ่านแอพพลิเคช่ัน SMS ไลน์ เฟซบุ๊ก หรือโทรศัพท์ผ่าน Call Center  
 ๒. ขอทราบรายละเอียดการควบรวมระหว่างบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิ

เคช่ัน จ ากัดหรือ TRUE และบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัดหรือ DTAC  



๑๐ 
 

 ๓. รายละเอียดการบริหารจัดการวิทยุชุมชนของส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

 - นางสาวมัลลิกา  จิระพันธ์ุวานิช เลขานุการคณะกรรมาธิการ คนที่สาม ขอเอกสาร ดังนี้ 
 ๑. ขอทราบแนวทางการปราบปรามมิจฉาชีพที่หลอกลวงประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ  

ผ่านแอพพลิเคช่ัน SMS ไลน์ เฟซบุ๊ก หรือโทรศัพท์ผ่าน Call Center  
 ๒. ขอทราบรายละเอียดการควบรวมระหว่างบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิ

เคช่ัน จ ากัดหรือ TRUE และบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัดหรือ DTAC  
 ๓. รายละเอียดการบริหารจัดการวิทยุชุมชนของส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจาย

เสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
 - นางสาวศิริกัญญา  ตันสกุล กรรมาธิการ ขอเอกสารรายละเอียดและความคืบหน้าโครงการ

พัฒนาทักษะสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สู่สังคมดิจิทัล วงเงิน ๑,๕๐๐ ล้านบาท  
 - นายพิเชษฐ์  เช้ือเมืองพาน ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ ขอเอกสาร ดังนี้  
 ๑. ขอทราบแนวทางการปราบปรามมิจฉาชีพที่หลอกลวงประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ  

ผ่านแอพพลิเคช่ัน SMS ไลน์ เฟซบุ๊ก หรือโทรศัพท์ผ่าน Call Center  
 ๒. ขอทราบหลักเกณฑ์การจ ากัดจ านวนเบอร์โทรศัพท์ต่อหนึ่งคน เพื่อเป็นการป้องกัน

มิจฉาชีพโทรศัพท์ผ่าน Call Center และแนวทางการป้องกัน 
 ๓. รายละเอียดการบริหารจัดการวิทยุชุมชนของส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจาย

เสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
  

ผลการพิจารณา 

 ๒. ลงมติร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รายมาตรา 
๒.๑ พิจารณาการด าเนินการตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๖  

คณะกรรมาธิการเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องการด าเนินการของคณะกรรมาธิการ วิสามัญ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามมาตรา  
๒๐ (๑) พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งก าหนดว่าการตั้งงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีต้องด าเนินการตามหลักเกณฑ์โดยงบประมาณรายจ่ายลงทุนต้องมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบ  
ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  และต้องไม่น้อยกว่าวงเงินส่วนที่ขาดดุลของงบประมาณประจ าปีนั้น  
โดยวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ 
มีงบรายจ่ายลงทุน จ านวน ๖๘๙,๔๗๙.๙๐๕๒ บาท ไม่เป็นไปตามมาตรา ๒ (๑)  

คณะกรรมาธิการบางท่านเห็นว่าในมาตรา ๒๐ วรรคท้ายก าหนดให้ในกรณีที่การตั้งงบประมาณ
รายจ่ายไม่สามารถด าเนินการตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในวรรคหนึ่ง  ได้ให้แสดงเหตุผลความจ าเป็นและ
มาตรการในการแก้ไขต่อรัฐสภา พร้อมกับการเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีด้วยและ
ในการตั้ ง งบ ป ระม าณ เป็ นห น้ าที่ ขอ งฝ่ ายบ ริห าร  ส่ วนคณ ะกรรม าธิก ารท าห น้ าที่ พิ จ ารณ า 
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา ๑๔๔ รัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ โดยไม่ได้มีหน้าที่ตั้งงบประมาณ ดังนั้น การด าเนินการ 
ของคณะกรรมาธิการจึงไม่ขัดกับมาตรา ๒๐ (๑) พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 



๑๑ 
 

มติท่ีประชุม 
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้ด าเนินการพิจารณาลงมติร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ต่อไปได ้

๒.๒ พิจารณาลงมติร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
รายมาตรา 
  ชื่อร่างพระราชบัญญัติ     ไม่มีการแก้ไข 
  ไม่มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น มีผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ 

 มติท่ีประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 
 
  ค าปรารภ      ไม่มีการแก้ไข 
  มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น มีผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ 

  มติท่ีประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 
 
  มาตรา ๑        ไม่มีการแก้ไข 
  พระราชบัญญัตินี้ เรียกว่า “พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๖” 
  ไม่มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น มีผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ 

  มติท่ีประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 
 
  มาตรา ๒       ไม่มีการแก้ไข 
  พระราชบัญญัติน้ีให้ใช้บังคับตัง้แต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป 
  ไม่มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น มีผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ 

  มติท่ีประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 
 
  มาตรา ๓       ไม่มีการแก้ไข 
  ให้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 
  ไม่มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น มีผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ 

  มติท่ีประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 

 
  มาตรา ๔       ไม่มีการแก้ไข 
  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้ตั้งเป็นจ านวน รวมทั้งสิ้น 
๓,๑๘๕,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท จ าแนกเป็นรายจ่ายตามที่จะระบุต่อไปในพระราชบัญญัติน้ี 
  มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น ไม่มีผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ 

  มติท่ีประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 

 

 



๑๒ 
 

  มาตรา ๕      ไม่มีการแก้ไข 
  ให้กระทรวงการคลังมีอ านาจสั่งจ่ายเงินแผ่นดิน ตามรายการและจ านวนเงินที่ก าหนดไว้ใน
พระราชบัญญัตินี้ หรือตามที่ส านักงบประมาณจะได้จัดสรร หรือตามที่จะได้มีการโอนเปลี่ยนแปลงตาม
กฎหมาย 
  มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น มีผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ 

  มติท่ีประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 
 
  มาตรา ๖      ไม่มีการแก้ไข 
  งบประมาณรายจ่ายงบกลาง 
  มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น มีผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ 

  มติท่ีประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 
 
  มาตรา ๗        มีการแกไ้ข 
  งบประมาณรายจ่ายของส านั กนายกรัฐมนตรีและหน่ วยงานในก ากับ  แก้ ไขเป็ น 
๒๒,๔๖๒,๒๒๕,๑๐๐ บาท 
  มีกรรมาธิการสงวนความเห็น มีผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ 

  มติท่ีประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 
 
  มาตรา ๘       มีการแกไ้ข 
  งบป ระมาณรายจ่ายของกระทรวงกลาโหมและหน่ วยงานในก ากั บ  แก้ ไข เป็ น 
๘๕,๓๘๗,๘๘๕,๒๐๐ บาท 
  มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น มีผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ 

  มติท่ีประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 
 
  มาตรา ๙       มีการแกไ้ข 
  งบประมาณ รายจ่ายของกระทรวงการคลั งและห น่ วยงานในก ากับ  แก้ ไข เป็ น 
๑๐,๔๒๑,๖๑๗,๕๐๐ บาท 
  มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น มีผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ 

  มติท่ีประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 
 
  มาตรา ๑๐       ไม่มีการแก้ไข 
  งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงการต่างประเทศ 
  มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น มีผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ 

  มติท่ีประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 
 
 
 



๑๓ 
 

  มาตรา ๑๑       มีการแกไ้ข 
  งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและหน่วยงานในก ากับ แก้ไขเป็น 
๓,๐๒๒,๖๐๖,๒๐๐ บาท 
  มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น มีผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ 

  มติท่ีประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 
 
  มาตรา ๑๒        มีการแกไ้ข 
  งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และหน่วยงาน
ในก ากับ แก้ไขเป็น ๒๑,๓๖๑,๑๗๐,๘๐๐ บาท 
  มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น มีผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ 

  มติท่ีประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 
 
  มาตรา ๑๓        มีการแกไ้ข 
  งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมและ
หน่วยงานในก ากับ แก้ไขเป็น ๔๕,๔๘๒,๘๘๓,๕๐๐ บาท 
  มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น มีผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ 

  มติท่ีประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 
 
  มาตรา ๑๔        มีการแกไ้ข 
  งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานในก ากับ  แก้ไขเป็น 
๖๒,๔๓๘,๒๔๐,๗๐๐ บาท 
  มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น มีผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ 

  มติท่ีประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 
 
  มาตรา ๑๕        มีการแกไ้ข 
  งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงคมนาคม แก้ไขเป็น ๕๗,๙๗๕,๗๖๒,๑๐๐ บาท 
  มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น มีผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ 

  มติท่ีประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 
 
  มาตรา ๑๖        มีการแกไ้ข 
  งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและหน่วยงานในก ากับ 
แก้ไขเป็น ๓,๗๓๕,๖๙๗,๗๐๐ บาท 
  มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น มีผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ 

  มติท่ีประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 
 
 
 



๑๔ 
 

  มาตรา ๑๗        มีการแกไ้ข 
  งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มและหน่วยงานในก ากบั 
แก้ไขเป็น ๑๓,๔๕๐,๐๖๓,๔๐๐ บาท 
  มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น มีผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ 

  มติท่ีประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 
 
  มาตรา ๑๘        มีการแกไ้ข 
  งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงพลงังาน แก้ไขเป็น ๑,๘๕๙,๕๖๖,๒๐๐ บาท 
  มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น มีผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ 

  มติท่ีประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 
 
  มาตรา ๑๙        มีการแกไ้ข 
  งบประมาณ รายจ่ายของกระทรวงพาณิ ชย์และห น่ วยงานในก ากั บ  แก้ ไข เป็ น 
๓,๖๑๗,๖๓๖,๖๐๐ บาท 
  มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น มีผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ 

  มติท่ีประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 
 
  มาตรา ๒๐       มีการแกไ้ข 
  งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงมหาดไทย แก้ไขเป็น ๒๖๘,๘๓๓,๑๖๘,๙๐๐ บาท 
  มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น มีผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ 

  มติท่ีประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 
 

 มาตรา ๒๑        มีการแกไ้ข 
 งบป ระมาณ รายจ่ายของกระทรวงยุ ติธรรมและหน่ วยงานในก ากั บ  แก้ ไข เป็ น 

๑๒,๓๗๖,๔๑๐,๒๐๐ บาท 
 มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น มีผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ 

 มติท่ีประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 
 
 มาตรา ๒๒        มีการแกไ้ข 
 งบประมาณ รายจ่ ายของกระทรวงแรงงานและ ห น่ วยงาน ในก ากั บ  แก้ ไข เป็ น 

๕๐,๒๙๗,๙๒๙,๒๐๐ บาท 
 มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น มีผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ 

 มติท่ีประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 
 
 
 
 



๑๕ 
 

 มาตรา ๒๓        มีการแกไ้ข 
 งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงวัฒ นธรรมและหน่ วยงานในก ากับ  แก้ ไขเป็ น 

๔,๒๑๐,๘๕๕,๔๐๐ บาท 
 มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น มีผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ 

 มติท่ีประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 
 
 มาตรา ๒๔        มีการแกไ้ข 
 งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานในก ากับ  แก้ ไขเป็ น 

๑๒๒,๖๖๘,๕๐๕,๒๐๐ บาท 
 มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น มีผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ 

 มติท่ีประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 
 
 มาตรา ๒๕        มีการแกไ้ข 
 งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานในก ากับ  แก้ไขเป็น 

๓๗,๑๗๖,๕๔๔,๙๐๐ บาท 
 มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น มีผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ 

 มติท่ีประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 
 
 มาตรา ๒๖        มีการแกไ้ข 
 งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม แก้ไขเป็น ๑,๖๖๓,๐๒๖,๖๐๐ บาท 
 มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น มีผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ 

 มติท่ีประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 
 
 มาตรา ๒๗        มีการแกไ้ข 
 งบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการไม่สังกัด ส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 

และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี แก้ไขเป็น ๓๕,๖๖๕,๕๗๖,๔๐๐ บาท 
 มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น มีผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ 

 มติท่ีประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 
 
 มาตรา ๒๘        มีการแกไ้ข 
 งบประมาณรายจ่ายของจงัหวัดและกลุม่จังหวัด แก้ไขเป็น ๒๑,๕๐๐,๖๔๑,๔๐๐ บาท 
 มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น มีผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ 

 มติท่ีประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 
 
 
 
 



๑๖ 
 

 มาตรา ๒๙        มีการแกไ้ข 
 งบประมาณรายจ่ายของรัฐวิสาหกจิ แก้ไขเป็น ๘๔,๗๐๗,๕๕๗,๓๐๐ บาท 
 มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น มีผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ 

 มติท่ีประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 
 
 มาตรา ๓๐       มีการแกไ้ข 
 งบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานของรัฐสภา แก้ไขเป็น ๓,๒๑๙,๓๔๓,๓๐๐ บาท 
 มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น มีผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ 

 มติท่ีประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 
 
 มาตรา ๓๑        มีการแกไ้ข 
 งบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานของศาล แก้ไขเป็น ๗,๗๖๒,๐๕๖,๕๐๐ บาท 
 มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น มีผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ 

 มติท่ีประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 
 
 มาตรา ๓๒        มีการแกไ้ข 
 งบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการ  แก้ ไขเป็น 

๕,๘๑๑,๖๐๙,๓๐๐ บาท 
 มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น มีผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ 

 มติท่ีประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 
 
 มาตรา ๓๓       มีการแกไ้ข 
 งบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน แก้ไขเป็น ๘๖,๓๓๒,๒๑๐,๘๐๐ บาท 
 มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น มีผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ 

 มติท่ีประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 
 
 มาตรา ๓๔        ไม่มีการแก้ไข 
 งบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานอื่นของรัฐ 
มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น มีผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ 

 มติท่ีประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 
 
 มาตรา ๓๕        ไม่มีการแก้ไข 
 งบประมาณรายจ่ายของสภากาชาดไทย 
 มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น มีผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ 

 มติท่ีประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 

 



๑๗ 
 

 มาตรา ๓๖        ไม่มีการแก้ไข 
 งบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการในพระองค์ 
 มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น มีผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ 

 มติท่ีประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 
 
 มาตรา ๓๗       มีการแกไ้ข 
 งบประมาณรายจ่ายส าหรบัแผนงานบูรณาการ แก้ไขเป็น ๒๑๘,๑๒๔,๘๐๗,๘๐๐ บาท 
 มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น มีผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ 

 มติท่ีประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 
 
 มาตรา ๓๘        มีการแกไ้ข 
 งบประมาณรายจ่ายส าหรับแผนงานบุคลากรภาครัฐ แก้ไขเป็น ๗๖๘,๑๐๘,๕๒๕,๓๐๐ บาท 
 มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น มีผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ 

 มติท่ีประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 
 
 มาตรา ๓๙        มีการแกไ้ข 
 งบประมาณรายจ่ายส าหรับทุนหมุนเวียน แก้ไขเป็น ๒๐๖,๘๑๙,๓๕๐,๙๐๐ บาท 
 มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น มีผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ 

 มติท่ีประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 
 
 มาตรา ๔๐       ไม่มีการแก้ไข 
 งบประมาณรายจ่ายส าหรับแผนงานบรหิารจัดการหนี้ภาครฐั 
 มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น มีผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ 

 มติท่ีประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 
 
 ๓. รับรองบันทึกการประชุมของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

ที่ประชุมพิจารณารับรองบันทึกการประชุมของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ วันจันทร์ที่ ๖ มิถุนายน 
๒๕๖๕ ถึงครั้งที่ ๔๐ วันศุกร์ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕  

มติท่ีประชุม 
ที่ประชุมมีมติรับรองบันทึกการประชุมของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยไม่มีการแก้ไข 
 
 
 



๑๘ 
 

 ๔. พิจารณารายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

ที่ประชุมพิจารณารายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จ านวนห้าเล่มประกอบด้วย เล่มที่ ๑ รายงานของคณะกรรมาธิการ
วิสามัญ เล่มที่ ๒ ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เล่มที่ ๓(๑) 
รายการปรับลด เล่มที่ ๓(๒) รายการปรับลด และเล่มที่ ๔ รายการเพิ่มและเปลี่ยนแปลง 

มติท่ีประชุม 
ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยให้ฝ่ายเลขานุการด าเนินการแก้ไขเนื้อหาของ
รายงานให้ถูกต้อง 

 
๕. พิจารณาเรื่องอ่ืน ๆ 

ที่ประชุมพิจารณาข้อหารือของประธานคณะอนุกรรมาธิการฝึกอบรม สัมมนา ประชาสัมพันธ์ 
ค่าจ้ างเหมาบริ ก าร  ค่ าจ้ างที่ ป รึกษา ค่ าเช่า ค่าใช้จ่ ายในการเดินทางไป ราชการต่ างประเทศ  
งบด าเนินงาน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่นในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สืบเนื่องจากในคราวประชุมคณะอนุกรรมาธิการครั้งที่ 
๑๒ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ในระหว่างที่ประชุมคณะอนุกรรมาธิการก าลังด าเนินการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติจนถึง
ภายหลังการพิจารณาเสร็จสิ้น หัวหน้าส่วนราชการของหน่วยงานดังกล่าวได้มีการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมและ
กิริยาที่ไม่เหมาะสมในเชิงแสดงความไม่พอใจต่อมติปรับลดงบประมาณของคณะอนุกรรมาธิการรวมถึงไม่ลง
นามในใบปรับลดงบประมาณดังกล่าวตามที่ปฏิบัติเช่นเดียวกับหน่วยงานอื่น ๆ คณะอนุกรรมาธิการเห็นว่า
พฤติกรรมดังกล่าวเป็นการแสดงถึงความไม่เคารพต่อการปฏิบัติงานตามหน้าที่ของฝ่า ยนิติบัญญัติ ดังนั้น  
จึงขอหารือต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๖ เกี่ยวกับกรณีดังกล่าวที่เกิดข้ึนว่าควรด าเนินการอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดกรณีดังกล่าวข้ึนอีกอันจะ
ส่งผลกระทบต่อการท างานของคณะอนุกรรมาธิการในการพิจารณางบประมาณในครั้งต่อๆไป 

มติท่ีประชุม 
ที่ประชุมมีมติให้น าเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อทราบและด าเนินการต่อไป 

  
  
 

เลิกประชุม เวลา  ๑๗.๕๓  นาฬิกา 
 

นางสาวอนุสรา  เกื้อข า นิติกรช านาญการ  
นายไพบูลย์  กระจ่างวุฒิชัย นักวิชาการสนับสนุนงานวิชาการ 
นายมงคล  นิ่มประเสริฐ นักวิชาการสนับสนุนงานนิติบัญญัติ 

 

ผู้จดสรุปผลการประชุม 


